

# HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC TẾ “KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VỀ XÂY DỰNG BỘ NGUYÊN TẮC THúc ĐẨY SỰ PHÁT TRIỂN VÀ ỨNG DỤNG CỦA TRÍ TUỆ NHÂN TẠO CÓ TRÁCH NHIỆM”

Sáng ngày 05/7/2024, Trường Đại học Luật, ĐHQGHN tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế “Kinh nghiệm quốc tế về xây dựng bộ nguyên tắc thúc đẩy sự phát triển và ứng dụng của trí tuệ nhân tạo có trách nhiệm”. Hội thảo nằm trong khuôn khổ nhiệm vụ “Nghiên cứu xây dựng bộ nguyên tắc và một số hướng dẫn cho phát triển trí tuệ nhân tạo có trách nhiệm ở Việt Nam”, phối hợp tổ chức bởi CSIRO (Cơ quan khoa học quốc gia Úc), Bộ KH&CN và Trường ĐH Luật. Các tham luận tại Hội thảo đã cung cấp những góc nhìn, kiến thức, kinh nghiệm quốc tế nổi bật trong lĩnh vực đổi



mới sáng tạo và trí tuệ nhân tạo, bao gồm một số nội dung đáng chú ý như: những rủi ro, tác hại của việc sử dụng AI không phù hợp; những khuyến nghị của UNESCO về đạo đức trí tuệ nhân tạo; chính sách, cách tiếp cận của các cơ quan quản lý Việt Nam về xây dựng và phát triển trí tuệ nhân tạo có trách nhiệm; và một số kinh nghiệm quốc tế có giá trị tham khảo cho Việt Nam; ... [Xem thêm](#)



UL

# HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC TẾ “PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ BẠO LỰC TRÊN CƠ SỞ GIỚI - KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VÀ THAM KHẢO CHO VIỆT NAM

Ngày 26-27/7/2024, Trường Đại học Luật, ĐHQGHN phối hợp với Viện FES tại Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế “Pháp luật về xử lý bạo lực trên cơ sở giới – Kinh nghiệm quốc tế và tham khảo cho Việt Nam”. Hội thảo được tổ chức tại Quy Nhơn bằng cả hai hình thức trực tiếp và trực tuyến qua Zoom.

Phát biểu tại Hội thảo, PGS.TS. Nguyễn Thị Quế Anh cho rằng Hội thảo là dịp để các nhà khoa học nhận diện những vấn đề của hệ thống pháp luật Việt Nam đã, đang và sẽ cần giải quyết bạo lực giới, các tiêu chuẩn pháp luật quốc tế, các kinh nghiệm quốc tế cũng như các đặc thù của bối cảnh xã hội Việt Nam từ truyền thống đến hiện đại. Hiệu trưởng cũng gửi lời cảm ơn tới Viện FES đã hỗ

trợ, ủng hộ để Hội thảo có thể được tổ chức và đồng thời gửi lời cảm ơn tới các cơ quan quản lý, trường đại học đã nhiệt tình tham gia và sẽ đóng góp ý kiến chuyên môn để cho Hội thảo.

Tổng kết Hội thảo, các chủ trì cho rằng bạo lực trên cơ sở giới được đánh giá là sự vi phạm quyền con người nghiêm trọng, xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau, đã và đang xảy ra tại nhiều quốc gia trên thế giới. Việc xử lý bạo lực trên cơ sở giới là câu chuyện không dễ dàng đối với bất kỳ quốc gia nào trên thế giới cũng như Việt Nam. Hội thảo đã thành công cung cấp, chia sẻ, trao đổi và nhận diện những vấn đề về khung lý thuyết, khung pháp luật, cách xử lý bạo lực trên cơ sở giới từ kinh nghiệm quốc tế. [Xem thêm](#)

